

Thông tin bổ sung đối với nội dung Hỗ trợ Cư dân Sở hữu Phiếu thanh toán nêu trong Mục 8

Chúng tôi hiểu các cư dân Sở hữu Phiếu thanh toán nêu trong mục 8 có thể sẽ gặp phải khó khăn khi tìm kiếm một ngôi nhà có chấp nhận giao dịch bằng các phiếu thanh toán này. Do đó, AP cam kết hỗ trợ toàn bộ cư dân sở hữu Phiếu thanh toán nêu trong Mục 8 tìm kiếm nhà ở thay thế.

Chúng tôi đang hợp tác với một công ty di dời để giúp tìm kiếm nơi ở mới cho các cư dân sở hữu phiếu thanh toán tại nhiều khu vực xuyên suốt Hạt San Diego, và chuyên gia tư vấn di dời tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ riêng cho từng cá nhân để tìm ra phương án nhà ở phù hợp với nhu cầu cá nhân của Quý vị. Chúng tôi đã xác định được một số khu vực có thể đón nhận các cư dân sở hữu phiếu thanh toán chuyển đi từ tòa nhà này và sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các lựa chọn khác cho Quý vị trong suốt quá trình di dời.

Ngoài ra, Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin về một số tòa nhà khác cũng do Atlantic & Pacific quản lý như dưới đây mặc dù tình trạng còn trống căn của các tòa nhà có thể khác nhau:

- **The Hills tại Rancho Penasquitos**, 15095 Via Hondonada, San Diego, CA, 92129. Tòa nhà này có các căn hộ hai phòng ngủ và một phòng tắm. Vui lòng truy cập www.hillsapartmentliving.com để biết thêm thông tin.
- **The Willows Apartments**, 2460 Bear Valley Parkway, Escondido, CA 92027. Tòa nhà này có các căn hộ hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Vui lòng truy cập www.thewillowsapartmentliving.com để biết thêm thông tin.
- **Oak Hill Apartments**, 1302 Oak Hill Drive, Escondido, CA 92027. Tòa nhà này có các căn hộ một phòng ngủ, một phòng tắm và các căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng tắm với số lượng có hạn. Vui lòng truy cập www.oakhillapartmentliving.com để biết thêm thông tin.
- **Shadowridge Summerwind**, 1580 Shadowridge Drive, Vista, CA 92081. Tòa nhà này có các căn hộ một phòng ngủ, một phòng tắm và các căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm. Vui lòng truy cập www.summerwindapartmentliving.com để biết thêm thông tin.

Cách ghi danh vào Danh sách Chờ Chuyển nhà

Chúng tôi đã bắt đầu lập danh sách chờ cho các cư dân chuyển đi từ tòa nhà theo quy định trong Mục 8 đến các khu vực nêu trên và các địa điểm khác khi có căn hộ trống. Nếu Quý vị có nhu cầu đăng ký tên trong danh sách, vui lòng:

1. Yêu cầu thêm tên vào danh sách bằng cách gọi đến số (858) 672-0300, gửi email về địa chỉ Customerserviceca@apmanagement.net, hoặc ghé thăm văn phòng giao dịch của Tòa nhà trong giờ làm việc từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
2. Vui lòng cung cấp các thông tin về Quý vị bao gồm họ tên, địa chỉ căn hộ hiện tại, số điện thoại hiện tại, số người cư ngụ, liệu Quý vị có chấp nhận căn hộ phải leo thang bộ hay không, và liệu Quý vị có nuôi thú cưng hay không.

Danh sách chờ sẽ được sắp xếp ưu tiên dựa trên ngày đăng ký và ngày chuyển đến ban đầu.

Việc chuyển nhà có thể được thực hiện ngày từ đầu tháng 12 năm 2017. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ Quý vị sớm nhất có thể để chúng tôi có thể chốt danh sách và xem địa điểm nào hiện nay còn trống hoặc sẽ trống tại thời điểm Quý vị sẵn sàng chuyển nhà. Chúng tôi muốn hỗ trợ Quý vị tìm được chỗ ở mới nhanh nhất có thể.

Để giúp quá trình di dời diễn ra được thuận lợi và dễ dàng nhất, chúng tôi cũng sẽ có các tư vấn viên về nhà ở hỗ trợ cá nhân thực hiện các thủ tục giấy tờ cá nhân và các yêu cầu khác. Đây là dịch vụ kèm theo hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ di dời khác dành cho Quý vị.

